

BIZเครื่องฉายรังสีอีต รัฐกระตุ้นรักษามะเร็ง

#BIZ #ทับทูน - BIZ รับโอนสิทธิโรงพยาบาล

เอกชนผลักดันการรักษามะเร็ง หนุนโอกาสขาย
เครื่องฉายรังสีมะเร็ง หลังจำนวนผู้ป่วยเติบโต
ทุกปี รอนโยบายรัฐบาลใหม่หนุน พร้อม
ศึกษาโมเดล → → → **อ่านหน้า 8**



สมพงษ์ ชินคติญาณนท์

➔ BIZ (ต่อจากหน้า 1)

ปล่อยเช่าเครื่องฉายรังสีมะเร็งต่อยอด แยมเข้าประมูล
งานกว่า 800 ล้านบาท เดิมแบ็กล็อกเพิ่ม มั่นใจรายได้
ปีนี้โต 10% ส่วนโรงพยาบาลมะเร็งคาดโกยรายได้
100 ล้านบาท

นายสมพงษ์ ชินคติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิสซิเนสสโกลโซโลเม็นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ
เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนให้ความสนใจ
ลงทุนเครื่องฉายรังสีมะเร็งอย่างมาก เพราะการรักษามะเร็ง
เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ และสร้างรายได้
ให้แก่โรงพยาบาล อีกทั้งปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งมีการ
เติบโตต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนเข้ามา
เจรจาซื้อเครื่องฉายรังสีมะเร็งมากขึ้น โดยเฉพาะเครือ
โรงพยาบาลใหญ่ๆ แต่ต้องยอมรับว่าการลงทุนเครื่อง
ฉายรังสีมะเร็งมีราคาสูง อาจจะทำให้ IRR อาจจะไม่
สูงมากแต่เป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้ามาใช้โรงพยาบาล
มากขึ้น

● เครื่องฉายรังสีขยายดี

อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลใหม่ หากมีเรื่องของการ
สนับสนุนการรักษามะเร็งมากขึ้น อย่างการมีเครื่องฉาย
รังสีมะเร็งในทุกจังหวัด แต่ทั้งนี้ต้องรอดูความชัดเจน
กับนโยบายของรัฐบาลใหม่ ขณะที่การยื่นประมูลงาน
เครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งและอุปกรณ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มูลค่ากว่า 800
ล้านบาท คาดว่าจะรู้ผลเร็วๆ นี้ เพื่อเข้ามาเติมเสริม
งานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่ประมาณ 997 ล้านบาท
ทยอยรับรู้อยู่ได้ใน 1-2 ปี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต

"ตอนนี้ บริษัทเดินหน้าในเรื่องของการประมูล
งานต่อเนื่อง และขณะนี้ โรงพยาบาลเอกชนในกลุ่ม

ใหญ่ๆ ก็เร่งให้ความสนใจลงทุนเครื่องฉายรังสีมะเร็ง
ด้วย เพราะว่าการรักษามะเร็งก็จะเป็นบริการที่รองรับผู้
ป่วย และหลายโรงพยาบาลจุดเด่นในการรักษามะเร็ง
ด้วย และยังมีเรื่องของการส่งเสริมการรักษามะเร็งใน
นโยบายของรัฐบาลใหม่ แต่ต้องรอดูความชัดเจน แต่
ทั้งนี้ก็จะเปิดโอกาสของบริษัท" นายสมพงษ์ กล่าว

● ผุดโมเดลปล่อยเช่า

นอกจากนี้บริษัทยังมองโอกาสในการเดินหน้า
โมเดลธุรกิจให้เช่า เครื่องฉายรังสีมะเร็งให้แก่โรงพยาบาล
แต่ปัจจุบันยังติดปัญหาในหลายส่วน อาทิ ระยะเวลา
ในการเช่า โดยบริษัทมองว่าระยะเวลาควรอยู่ที่ราว
10 ปี จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย แต่ทั้งนี้รอดูความ
ชัดเจนของรัฐบาลใหม่ที่ จะเดินหน้าในส่วนนี้อย่างไร
แต่บริษัทก็เชื่อว่าจะมีโอกาสในการผลักดันรายได้เช่น
เดียวกัน

ในส่วน of โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง
แคนเซอร์อัลลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่บริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วน 73.97% คาดว่าจะสามารถสร้าง
รายได้ในปี 2566 ที่ระดับ 80-100 ล้านบาท และ
จะถึงจุดคุ้มทุน (Break Even) ได้ภายในระยะเวลา
5 ปี และในช่วงเดือน มีนาคม 2566 ที่ผ่านมามี
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อัลลิอันซ์
ศรีราชา เซ็นสัญญาโครงการ Eastern Cancer
Network ของ 4 สถานพยาบาล เพื่อเป็นการก่อตั้ง
เครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย ช่วยสนับสนุนผลงาน
ให้เติบโตในระยะยาว

ดังนั้นปีนี้คาดว่าจะรายได้รวมจะเติบโตกว่า 10%
จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,235 ล้านบาท โดยไตรมาส
1/2566 ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้ที่ 410 ล้านบาท 📈